

## HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 35 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2017)

Thực hiện Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Nằm trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017);

Ban chuyên môn phối hợp với Công đoàn và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức hội giảng chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2017) từ ngày 01 – 09/11/2017. Hội giảng lần này, ban chuyên môn đã chọn 03 tiết dạy thuộc bộ môn: Thể dục, tiếng Anh và Ngữ văn.

Được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo nhà trường, sự giúp đỡ động viên của BCH Công đoàn và tổ chuyên môn, các giáo viên đã để lại cho các em học sinh qua tiết hội giảng những ấn tượng tốt đẹp và kết quả học tập của các lớp tham gia hội giảng là những bông hoa tươi thắm nở rộ trong vườn hoa chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Trong niềm háo hức ấy, toàn thể hội đồng nhà trường đã tham dự đông đủ. Với ý thức cao về việc học tập, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần ngày Nhà giáo Việt Nam, quý thầy cô giáo nghiêm túc theo dõi dự giờ. Với tinh thần trách nhiệm cao, bằng trình độ chuyên môn vững vàng và sức trẻ tràn đầy nhiệt huyết của quý thầy, cô giáo đã làm cho hội đồng sư phạm nhà trường thấy được việc đổi mới phương pháp dạy học và đặc biệt là tổ chức phối hợp với học sinh trong quá trình tìm hiểu bài, luyện tập.

Với bài giảng Cầu lông và Bóng chuyền của thầy Phan Văn Lợi môn Thể dục đã làm cho các em học sinh say mê tập luyện thể hiện việc rèn luyện thể dục để khỏe mạnh học tập và lao động, xây dựng bảo vệ Tổ quốc

Là giáo viên trẻ, nhanh nhẹn, vui vẻ cô giáo Võ Thị Thu Hà đã thể hiện sự năng động của một giáo viên bộ môn tiếng Anh. Trên bục giảng, trước tấm bảng thông minh, với khả năng làm chủ bài giảng của mình, cô đã tổ chức phối hợp với học sinh thật nhịp nhàng, sinh động. Đáng ghi nhận ở bài giảng của cô là sự tương tác với học sinh rất hiệu quả. Chính cái nhí nhảnh của cô là sức lôi cuốn học sinh trong giờ học...

Với tác phẩm Sóng của Xuân Quỳnh qua bài giảng của thầy giáo Trần Hữu Sáng bộ môn Ngữ văn đã giới thiệu được cuộc đời, sự nghiệp của nhà thơ Xuân Quỳnh và hoàn cảnh ra đời của bài thơ Sóng với các li nhìn tổng quát về tình yêu của Xuân Quỳnh đã gửi hồn vào bài thơ và không chỉ

Sau các tiết hội giảng, hội đồng nhà trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn để trao đổi học tập kinh nghiệm. Thầy giáo Trần Công Nhị - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã vui mừng, biểu dương các giáo viên đã hoàn thành xuất sắc tiết dạy. Thầy đề nghị hội đồng nhà trường cần học hỏi kinh nghiệm để nhân rộng điển hình trong việc đổi mới phương pháp dạy học để đưa phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” của nhà trường ngày một khởi sắc hơn.

Hội giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là một phần của bức tranh toàn cảnh hoạt động chuyên môn của trường THPT Trần Hưng Đạo. Hội giảng đã trở thành một truyền thống trong tinh thần dạy học “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích mười năm trồng người”

Một số hình ảnh trong Hội giảng chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:





*Bài tin và ảnh: Nguyễn Ngọc Bảo – Phó hiệu trưởng*